

## การทบทวนกฎหมายทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา

ส่วนแหล่งน้ำทะเล

Comment [JK1]: ปรับเป็นขนาด 12 ตัวเอียง

ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดได้ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องมีการจัดการน้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งและได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2549 ซึ่งที่ผ่านมาได้พบปัญหาในการดำเนินการเนื่องจากนิยามและขอบเขตในการกำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษยังไม่ชัดเจนทำให้ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษจึงได้ดำเนินการทบทวนกฎหมาย **ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา** ประกอบด้วย 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา” 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนดให้ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม”

โดยในปี 2563 กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญที่ได้ดำเนินการทบทวนกฎหมายประกอบด้วย การทบทวนชื่อประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ฉบับ เป็น 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากทำเทียบเรือประมงบางประเภท” และ 2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “กำหนดให้ทำเทียบเรือประมงบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม” โดยในการทบทวนกฎหมายได้มีการปรับปรุงนิยามของทำเทียบเรือประมง กำหนดประเภทของทำเทียบเรือประมงที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ 4 ประเภท (ทำเทียบเรือประมงพาณิชย์ ทำเทียบเรือประมงสำหรับการนำเข้าสู่สัตว์น้ำ ทำเทียบเรือประมงของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และทำเทียบเรือประมงที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น) ปรับชื่อพารามิเตอร์ เป็น ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และปรับวิธีการวิเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับกิจการแพปลาที่ตั้งอยู่นอกทำเทียบเรือประมง หรือสะพานปลา ได้เสนอให้ใช้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทบางขนาด (ตลาด) เป็นแนวทางในการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

กรมควบคุมมลพิษ ได้เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ฉบับ ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบเพื่อที่จะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ต่อไป